

ส่ง 'มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์' ลงพื้นที่

● บูรณาการให้ความรู้เกษตรกรลดใช้สารเคมี

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดหลักสูตรการอบรม “ขับเคลื่อนวิถีเกษตรอินทรีย์” แก่เจ้าหน้าที่ของกรม หรือที่เรียกว่า “มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์” เพื่อเป็นการเสริมความพร้อมก่อนจะออกไปให้ความรู้เกษตรกร โดยขณะนี้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ประจำทุกจังหวัด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์แล้ว 72,000 กลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยกรมจะคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อม 100 กลุ่ม เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ทางการเกษตรที่จำเป็น หลังจากนั้นก็จะให้เขาพึ่งตนเอง ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ต้องมีการรับรองมาตรฐาน โดยต้องเตรียมกลุ่มให้แข็งแรงและยื่นรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย ถ้าเป็นในส่วนของชาวอินทรีย์ก็จะบูรณาการร่วมกับกรมการข้าว เพื่อรับรองในเรื่องของชาวอินทรีย์ ส่วนพืชชนิดอื่นก็จะยื่นรับรองกับกรมวิชาการเกษตร

“กรมพัฒนาที่ดินเห็นว่า ระบบ

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในเรื่องของมาตรฐานนั้นเกษตรกรสามารถทำได้ง่ายกว่าและเป็นขวัญกำลังใจ เพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องจ่ายค่าขึ้นรับรอง ซึ่งขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย หรือเรียกว่า การทำระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะมีความไวเนื้อเชื่อใจกันว่าการผลิตของเกษตรกรรายนี้ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลย โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นหน่วยงานที่จะมารับรอง ถ้ากลุ่มไหนพร้อมที่จะส่งออกเราก็จะให้ยื่นรับรองกับสำนักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถส่งออกไปยังยุโรปได้เลย”

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า กรมยังได้เตรียมความพร้อมในการทำเรื่อง

ชาวอินทรีย์ โดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกรมการข้าว ส่วนที่เป็นพืชอินทรีย์ก็จะบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดยจะพิจารณาในกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่เข้มแข็งและมีความพร้อม เพื่อสนับสนุนเข้าสู่มาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นการยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อไป

สำหรับเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนที่สนใจ ที่จะเรียนรู้หรือต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือการพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะพัฒนาสู่การทำเกษตรอินทรีย์ สามารถติดต่อได้ที่สถานพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อที่กรมพัฒนาที่ดิน สายด่วน 1760 หรือ www.ddd.go.th



พอเพียง : นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 4 ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้